

รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน มีนาคม 2567

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี

งานอำนวยการ/ธุรการ

1 มี.ค. 2567

วันนี้ (1 มี.ค.67) เวลา 13.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.พิชญ์ สิทธิชูรัมย์ ผกก.ตม.จว. อุบลราชธานี มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง ทูเรียน ประตังธาดิ สว.ตม.จว.อุบลราชธานี ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำนันประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี



5 มี.ค. 2567

วันนี้ (5 มี.ค.67) เวลา 14.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.พิชญ์ สิทธิฑูรย์ ผกก.ตม.จว. อุบลราชธานี มอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.ท.ธวัชชัย มาติวงศ์ สว.ตม.จว.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมกรณีศึกษาปัญหา และผลกระทบของโครงการก่อสร้างเขื่อนसानะคาม ของ สปป.ลาว ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ณ ห้องประชุมศรีสิงห์เทพ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี โดยนางทรงลักษณ์ วรรณภัย รอง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน



6 มี.ค. 2567

วันนี้ (6 มี.ค.67) เวลา 13.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.พิษณุ สิทธิฑูรย์ ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง ทูเรียน ประตังถาโต สว.ตม.จว.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม เตรียมการ รปภ. และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร พิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ณ ห้องประชุม ภ.จว.อุบลราชธานี ชั้น 5 โดยมี พล.ต.ต.ประสงค์ เรืองเดช ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี เป็นประธาน



8 มี.ค. 2567

วันนี้ (8 มี.ค.67) เวลา 14.00 น. พ.ต.ท.หญิง นงลักษณ์ แสนอ้วน รอง ผกก.๗ รรท.ผกก.ตม.จว. อุบลราชธานี มอบหมายให้ พ.ต.ท.สมพัฒน์ อุ่นคำ รอง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมเปิดกอง อำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกการจราจรในพิธีอันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และพระ อรหันต์ธาตุของพระสาโรชบุตรและพระโมคคัลลานะ โดยมี นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัด อุบลราชธานี, พล.ต.ท.อุตร ยอมเจริญ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. เป็นประธาน พร้อมด้วย พล.ต.ต. อิทธิพล นาคำ รอง ผบช.ภ.3, พล.ต.ต.ประสงค์ เรืองเดช ผบก.ภ.จว.อุบลราชธานี, พ.ต.อ.สุรัตน์ ส่งเสริม รอง ผบก.ภ.จว. อุบลราชธานี ณ ห้องเรียนเตรียมอนุบาล 2 ชั้น 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดมหาวนาราม



12 มี.ค. 2567

วันนี้ (12 มี.ค.67) เวลา 08.30 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.พิชญ์ สิทธิฑูรย์ ผกก.ตม.จว. อุบลราชธานี, พ.ต.ท.สมพัฒน์ อุ่นคำ รอง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี, พ.ต.ท.หญิงทุเรียน ประดั่งถาโต สว.ตม.จว. อุบลราชธานี มอบหมายให้ ร.ต.อ.ปรีชา ประกิ่ง รอง สว.ตม.จว.อุบลราชธานี ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ ประชาชนเข้าสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ณ วัดมหาวนาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และ พล.ต.ท.อุตร ยอมเจริญ ผบช.ประจำ ตร. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องเรียนเตรียมอนุบาล 2 ชั้น 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดมหาวนาราม



16 มี.ค. 2567

วันนี้ (16 มี.ค.67) เวลา 09.50 น. ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.พิษณุ สิทธิชัย ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี มอบหมายให้ พ.ต.ท.สมพัฒน์ อุ่นคำ รอง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี เข้าร่วมให้การต้อนรับ และรับมอบนโยบายจาก นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในภารกิจการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 (จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี) ณ จุดผ่านแดนถาวรช่องเม็ก อ.สิรินธร จว.อุบลราชธานี



18 มี.ค. 2567

วันนี้ 18 มี.ค.67 (13.30 น.) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.พิษณุ สิทธิจตุรย์ ผกก.ตม.จว. อุบลราชธานี มอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.ท.หญิง ทิพย์วารี मुखดารา สว.ตม.จว.อุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมกับ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและ ท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของ ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการ (ผู้ว่า CEO) ณ ห้องประชุมศุภการกร ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จว.อุบลราชธานี



19 มี.ค. 2567

วันนี้ 19 มี.ค.67 (08.30 น.) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.พิษณุ สิทธิชัย ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี มอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.ท.ธวัชชัย มาติวงศ์ สว.ตม.จว.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมการปรับปรุงมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับ-ส่งต่อผู้ป่วยต่างชาติ เพื่อเข้ารับการรักษาในราชอาณาจักรไทย และการลงนามในบันทึกข้อตกลงความช่วยเหลือระหว่างหน่วยงาน (Mutual Aid Agreement) ด้านการส่งต่อผู้เดินทางระหว่างประเทศที่สงสัยป่วยและผู้ป่วย ระหว่างด่านศุลกากรช่องเม็ก ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ช่องเม็ก และโรงพยาบาลสิรินธร ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารด่านพรมแดนช่องเม็ก ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร จว.อุบลราชธานี



19 มี.ค. 2567

วันนี้ 19 มี.ค.67 (13.30 – 15.00 น.) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.พิษณุ สิทธิฑูรย์ ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี พ.ต.ท.สมพัฒน์ อุ่นคำ รอง ผกก.ตม.จว.อุบลราชธานี โดย พ.ต.ท.ธวัชชัย มาติวงศ์ สว.ตม.จว.อุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมแผนดำเนินงาน หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ด้วยมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงาน พอ.สว.จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งกำหนดออกปฏิบัติงานในวันที่ 4 เม.ย.67 ณ ร.ร.ห้วยยางวิทยา อ.เขมราฐ จว.อุบลราชธานี



27 มี.ค. 2567

วันนี้ 27 มี.ค.67 (10.00 น.) ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.พิษณุ สิทธิชัย ฝกก.ตม.จว.อุบลราชธานี มอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.ท.รัชชัย มาตึงค์ สว.ตม.จว.อุบลราชธานี เข้าร่วมประชุม บริหารงานด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนและติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวกลุ่มมวลชนในพื้นที่ ประจำปี งบประมาณ 2567 (ครั้งที่ 6) โดยมี ผบก.จว.อุบลราชธานีเป็นประธาน ณ ห้องประชุมตำราวจุธรจังหวัดอุบลราชธานี จว.อุบลราชธานี

